
Ég Alfreð Símonarson, hvet allann þingheim til að styðja við að leifa CBD í opiberri sölu sem 
fæðubótaefni. Þessi tegund af kannabíóða veldur ekki vímu en hefur átt í aðkasti ákveðina 
affla sem vilja halda þessu áfram á bannlista. Það eru óteljandi dæmi sem sýna fram á að 
CBD slær á krampa og hefur hjálpað manneskjum við mjög mörgum kvillum. Ég vill einnig að 
kannabisplantan (í heild sinni þá einnig THC) verði afglæpavædd eða sett í lög samanber 
áfengi og tópak.


